
sþ. 464. Fyrirspurnir. [244. mál]
I. Til menntamálaráðherra nm aðild Islands að háskóla Sameinuðu þjóðanna.

Frá Sigurði Blöndal.

1. A hvaða stigi er könnun á aðild Íslands að háskóla Sameinuðu þjóðanna?
2. Við hvaða háskóladeildir hér eða rannsóknastofnanir getur samstarf helst

komið til greina?

II. Til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherrn um mengunarhættu
hreppi og Keflavík.

Njarðvíkur-

Frá Oddi Ólafssyni,

Hvað líður rannskón á mengunarhættu vatnsbóla í Njarðvikurhreppi og
Keflavik vegna olíu frá Keflavikurflugvelli, og hve víðtæk er rannsóknin?
a) Hafa vatnshæðarmælingar farið fram?
b) Hafa verið teknir borkjarnar til efnarannsókna ?
e) Hafa verið gerðar ísótópamælingar á vatnsrennsli?
d) Er orðið ljóst, hve langt jarðvegsmengunin er komin?
e) Hafa hættusvæði verið kortlögð?


